



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๕๕

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา
ตั้งตระกูล) (ทราบ)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบสนองภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ และได้สรุปผลเสนอที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิจารณา โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของประเทศ และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการส่งเรื่องไปที่ สกอ. ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น ผู้บริหารต้องศึกษาและทำความเข้าใจ และร่วมกันขับเคลื่อนให้โครงการดังกล่าวสำเร็จตามเป้าหมาย และมีมติประชุมเห็นชอบ ดังนี้

๑. มอบหมายให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) วิเคราะห์บริบทของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และสรุปประเด็นสำคัญในภาพรวมทุกมิติให้ชัดเจน และนำเสนอในรูปแบบ Power point เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หรือร่วมกับรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) วิเคราะห์บริบทในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้อง เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรใช้หลักการบูรณาการ ทำงานเชิงยุทธศาสตร์ สร้างจิตสำนึกให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณาจารย์ต้องปรับวิธีการเรียนการสอน ไม่เฉพาะในห้องเรียน ต้องฝึกปฏิบัติด้วย และพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข

๒. ทุกคณะควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องเรื่อง Smart Farm ไว้ด้วย หรืออาจจัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Smart Farm โดยตรงได้

๓. ควรเร่งพิจารณาเรื่องการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิต (The Recognition of Prior Learning : RPL) ซึ่งจะเป็นกระบวนการประเมินเพื่อตรวจสอบว่า บุคคลที่มาขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ เจตคติ รวมทั้งมีสมรรถนะตรงตามรายวิชาในกลุ่มวิชาที่ขอเทียบหรือไม่ โดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้ จึงสามารถเทียบเป็นหน่วยกิตได้ และได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียน ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้อำนวยการสำนักบริหารฯหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด Timeline ของโครงการฯ ให้ชัดเจน และชี้แจงต่อคณะ สำนัก เพื่อทราบและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

๒. ให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) ส่งโครงการดังกล่าวให้ สกอ. ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ เสนออธิการบดีเพื่อทราบทุกสัปดาห์

๓. ให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) และผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ นำข้อเสนอแนะในข้อ ๓ ไปพิจารณา และสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ